

5	เป้าหมายที่ 3 การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ															เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับพนักงานผู้ที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีด้านวินัย (ทุจริต) และระงับการทุจริต ที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนาจการและสื่อสารองค์กร สำนักกฎหมาย	-
6	การแสดงผลงานในการบริหารด้วยความสุจริต															ผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนาชัดเจนต่อการทุจริตตลอดระยะเวลาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ และสร้างการรับรู้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตขององค์กร	ฝ่ายอำนาจการและสื่อสารองค์กร	-
	6.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต	7	1	1	1	1	1	1	1							เพื่อมีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์	สำนักกฎหมาย	-
	6.2 การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับและจริยธรรม (Compliance)	4	1			1							1			1. การจัดทำระบบบริหารจัดการภายในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ของ ยสท. ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ซับซ้อน เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. ส่งเสริมและดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	คณะกรรมการ (ศปท. ยสท.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	-
	6.3 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้	4	1			1							1					-
7	กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประเพณีของสำนักกฎหมาย (1) ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ ยสท. จากราชกิจจานุเบกษา และ website ต่างๆ ก่อนแจ้งเวียนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ (2) จัดทำบทความหรือออกกระจายการเสียด้านสาย ยสท. ในหัวข้อ "กฎหมายน่ารู้" (3) จัดทำบทความเกี่ยวกับการทุจริตความผิด เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงสิ่งบงการโทษตามระเบียบ กฎหมาย ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study (อ.ค., มี.ค., มี.ย., ก.ย.) (4) จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานได้รับรู้และรับทราบในกฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Google Meet (5) กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร (6) การเปิดเผยอำนาจหน้าที่และอำนาจของ ยสท. บนเว็บไซต์ (OS) (มี.ค.)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	(1) พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กับ ยสท. และอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง เป็นปัจจุบันกับเหตุการณ์ (2) เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และปลูกจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงานของพนักงาน (3) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส่วนงาน 100%	คณะกรรมการ (ศปท. ยสท.)	-
		100	4	10	11	9	14	9	11	10	8	4	6	4			รวมค่าใช้จ่าย	ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ

